



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ประจำวันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๙ มูลค่าข่าว ๑๘๔,๖๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘กสพท.’วอนบ.เครื่องดืมลบชื่อสถาบัน

‘มศว’ตอกหน้าเรียนเก่งไม่ใช่อาหารอย่างเดียว

ASTVผู้จัดการรายวัน - กสพท.ปรับปฏิทินรับสมัคร นศ.แพทย์ปี 57 สมัคร 1-30 พ.ย.นี้ เผยคอดเจรจา บ.โฆษณาเครื่องดืม ขอให้ลบชื่อ นศ.และสถาบันออก พร้อมฝากสถาบันแพทย์แทรกความรู้คุณธรรมจริยธรรม ขณะที อธิการ มศว ลั่นเรียนดีเรียนเก่งไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียว

วานนี้ (29 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.กวี จิตติยกุล รศ.นพ.อานนท์ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกแบบรับตรงของ กสพท. ร่วมแถลงข่าวหลังเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง ของ กสพท.

โดย ศ.นพ.อานนท์ กล่าวว่า กสพท.ร่วมกับ ทปอ. จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบรับตรงของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือเคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing house) เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยในปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 7 รับจำนวน 1,475 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.นี้ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th และเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมรับคัดเลือก

จากนั้น ศ.นพ.อานนท์ กล่าวถึงกรณี นิสิตนักศึกษาแพทย์ โฆษณาเครื่องดืมบางชนิด ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการ



โฆษณาเกินจริง ว่า กสพท.ได้หรือเรื่องนี้และทำได้เพียงเจรจากับเจ้าของสินค้าให้ลบชื่อนิสิตนักศึกษาและสถาบันที่เรียนออกซึ่งสินค้านั้นก็ได้ทำตามแล้ว แต่คงห้ามไม่ให้โฆษณานี้ไม่ได้ และแพทย์สภาไม่สามารถเข้ามาควบคุมได้ เพราะนิตินักศึกษา

แพทย์ยังไม่ใช้แพทย์ สำหรับโรงเรียนแพทย์เองไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ห้ามไม่ให้ นิสิตนักศึกษาแสดงโฆษณา เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิ่งที่ทำได้คือการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นแพทย์ ทาง กสพท.ขอให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทำความเข้าใจกับ นิสิตนักศึกษาแพทย์ของตนเอง และถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการพูดคุยกันในอนาคต

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ตนเห็นด้วยและสนับสนุนสิ่งที่ กสพท.จะดำเนินการ เพราะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญกว่ากฎระเบียบ ตนอยากตั้งข้อสังเกตว่า การบริโภคอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วทำให้สมอง

ดีได้ผลจริง สุกหลอนในครอบครัวที่มีฐานะก็คงเรียนเก่งและฉลาดกันหมด แต่ข้อเท็จจริงที่เราเห็นขณะนี้คือ เด็กที่มีฐานะยากจน อาหารการกินไม่เพียงพอ ก็ยังเรียนดีเรียนเก่ง ดังนั้นการเรียนเก่งไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารดีเพียงอย่างเดียว ■

